

# Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài

Ngày 30/3/2020, thay mặt Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ra lời kêu gọi toàn thể dân tộc Việt Nam hãy cùng chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch Covid-19. Báo Thái Bình trân trọng giới thiệu toàn văn Lời kêu gọi.

Thưa đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài, Đại dịch Covid-19 đang tiếp tục lan rộng trên toàn cầu, tác động sâu sắc toàn diện tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của các quốc gia. Đến nay, đã có trên 72 vạn người nhiễm bệnh, gần 3,5 vạn người tử vong ở gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khó lường, có thể còn gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng hơn nữa.

Hiện nay, chúng ta đang ở vào thời điểm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng ngày càng lớn, toàn hệ thống chính trị phải tập trung cao độ để tiếp tục chủ động ngăn chặn và kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh; không quá hốt hoảng nhưng tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; phải nắm chắc tình hình, dự báo khả năng xấu nhất, kịp thời đề ra các biện pháp hữu hiệu để kiểm soát, ngăn chặn bằng được sự lan rộng lây nhiễm. Mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức, mỗi địa phương cần bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, chủ động và phối hợp chặt chẽ hơn nữa để thực hiện các công việc phòng, chống dịch; ưu tiên nguồn lực, thời gian và công sức cho công việc hệ trọng này.

Thưa đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài, Nhân dân ta có truyền thống yêu nước, nhân nghĩa. Mỗi khi đất nước gặp khó khăn, truyền thống đó lại càng được nhân lên gấp bội. Thời gian qua, toàn dân ta đã đồng lòng, cùng chung sức với Đảng, Nhà nước ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh bước đầu có hiệu quả. Thời gian tới đây, chúng ta có thể sẽ còn phải đối mặt với khó khăn lớn hơn gấp nhiều lần, đòi

## CHỈ THỊ SỐ 16...

(tiếp theo trang 1)

diệt khuẩn theo quy định. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dùng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng, chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng; người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở mình, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động.

2. Bộ Y tế, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phải khẩn trương, cương quyết, dồn mọi nguồn lực và bằng

mọi giải pháp xử lý triệt để các "ổ dịch" tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), Quán bar Buddha (Thành phố Hồ Chí Minh); tranh thủ từng giờ, từng phút để truy vết, áp dụng các biện pháp phù hợp đối với tất cả các trường hợp có nguy cơ, tiếp xúc với người bệnh, người qua lại "ổ dịch"; tiếp tục kêu gọi người dân khai báo y tế và yêu cầu liên hệ để được xét nghiệm. Yêu cầu Bộ Công an phối hợp với ngành Y tế lập danh sách những người liên quan đến các hoạt động của Công ty Trường Sinh có nguy cơ lây nhiễm để theo dõi y tế, giám sát, cách ly, xử lý nhanh triệt để các nguồn lây dịch bệnh.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có liên quan phối hợp chặt chẽ với các Bộ và 2 Thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ này. Thực hiện cách ly tại gia đình, khai báo y tế để phân loại, xét nghiệm và cách ly tập trung nếu cần thiết đối với người đã qua lại Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12 tháng 3 năm 2020; giao chính quyền cơ sở tổ chức giám sát chặt chẽ tại từng gia đình.

Bộ Công an và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp tục khẩn trương thực hiện rà soát, kiểm tra y tế, cập nhật tình hình sức khỏe của những người đã nhập cảnh từ ngày 8 tháng 3 năm 2020 nhưng chưa áp dụng cách ly; lập danh sách những người đã tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần để phân loại sàng lọc, áp dụng

biện pháp cách ly phù hợp (cách ly tập trung, tại nhà, cơ sở lưu trú).

3. Các cơ quan, đơn vị nhà nước bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở; tăng cường tổ chức họp trực tuyến. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.

4. Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng. Hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn, khu vực này sang địa bàn, khu vực khác; dừng việc di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất.

5. Bộ Giáo dục Y tế: a) Chỉ đạo các bệnh viện thực hiện các quy trình và quản lý chặt chẽ, tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện; kiểm soát chặt chẽ, yêu cầu kê khai y tế bắt buộc đối với bệnh nhân,

người nhà, người chăm sóc bệnh nhân; mỗi một bệnh nhân chỉ được một người chăm sóc; dừng việc thăm bệnh nhân tại các cơ sở y tế. Có quy định chặt chẽ về tiếp nhận bệnh nhân, không để một cá nhân lây nhiễm làm ảnh hưởng đến hoạt động của toàn bộ bệnh viện.

b) Đề xuất cụ thể cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong nước sản xuất trang thiết bị, dụng cụ y tế, đặc biệt là máy thở, máy theo dõi bệnh nhân, máy truyền dịch, máy lọc máu, báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chỉ đạo.

c) Báo cáo Thủ tướng Chính phủ các phương án, kịch bản và khả năng ứng cứu đối với trường hợp khẩn cấp về dịch vào chiều ngày 31 tháng 3 năm 2020.

d) Tổ chức, sắp xếp việc tiếp tục khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), bảo đảm an toàn cho cán bộ, nhân viên y tế và nhân dân theo đề nghị của Ban Chỉ đạo và Bộ Y tế.

d) Xem xét, xử lý các kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, hỗ trợ, tạo điều kiện cho Hà Nội kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn.

6. Bộ Y tế tổng hợp và định kỳ công bố 2 lần/ngày/kết quả xét nghiệm dương tính ở các địa phương, bảo đảm chính xác.

7. Tạm thời đóng cửa các cửa khẩu chính, các khẩu phụ dành cho người qua lại từ 00 giờ ngày 01

tháng 4 năm 2020 trên tuyến biên giới với Lào và Campuchia. Kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế trên các tuyến biên giới đường bộ; tất cả người nhập cảnh từ Lào, Campuchia đều phải cách ly tập trung 14 ngày.

8. Bộ Quốc phòng chỉ đạo tổ chức, sắp xếp, mở rộng các cơ sở cách ly tập trung, tách bạch các trường hợp mới cách ly và đang cách ly, không để lây chéo; tăng cường quản lý đường mòn, lối mở trên các tuyến biên giới.

9. Bộ Công an tăng cường chỉ đạo việc bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, nhất là đối với vùng nông thôn.

10. Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan xử lý các vướng mắc trong xuất khẩu khẩu trang vải; yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm không giới thiệu và triển khai gói bảo hiểm liên quan đến bảo hiểm đối với bệnh Covid-19.

11. Các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền ủng hộ chủ trương bảo vệ sức khỏe của nhân dân, giảm chính một số báo rút tit gây hoang mang, hiểu nhầm. Người chịu trách nhiệm phòng, chống dịch không phát ngôn gây hoang loạn trong nhân dân.

12. Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân các địa phương chú ý bảo đảm hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho nhân dân.

## THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO...

(tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 31/3, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 tổ chức họp triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì cuộc họp.

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung vào hoạt động của ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp; hoạt động của Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc Sở; hoạt động của các doanh nghiệp, các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ dân sinh; việc thành lập các chốt tại các cửa ngõ của tỉnh...

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố thành lập 2 tổ thực hiện việc kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch; cơ quan công an là tổ trưởng và có sự tham gia của lực lượng quân đội, y tế và quản lý thị trường. Ở các khu dân cư, thôn, tổ dân phố sẽ thành lập tổ tự quản quản lý việc ra vào của người dân trên địa bàn. Các tổ tự quản do UBND xã, phường, thị trấn thành lập.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố thành lập 2 tổ thực hiện việc kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch; cơ quan công an là tổ trưởng và có sự tham gia của lực lượng quân đội, y tế và quản lý thị trường. Ở các khu dân cư, thôn, tổ dân phố sẽ thành lập tổ tự quản quản lý việc ra vào của người dân trên địa bàn. Các tổ tự quản do UBND xã, phường, thị trấn thành lập.

Chỉ đạo tỉnh yêu cầu trong quá trình hoạt động phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử khuẩn theo quy định. Các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh chỉ được phép thiết yếu theo quy định của Bộ Công Thương. Về hoạt động của ngành Y tế, đồng chí thống nhất Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc, các trung tâm y tế, bệnh viện hoạt động 100%, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch và khám, điều trị cho người dân. Dừng hoạt động các phòng khám tư nhân, chỉ phòng khám có đăng ký khám BHYT mới được phép hoạt động. Về hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông, Đài PTTH Thái Bình, đồng chí yêu cầu các đơn vị có kế hoạch hoạt động cụ thể báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh. Hoạt động của Báo Thái Bình sẽ kiến nghị, xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp tiếp tục

hoạt động, bảo đảm công tác phòng, chống dịch được thực hiện hiệu quả. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị tạm dừng hoạt động trung tâm hành chính công và bộ phận tiếp dân. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh hoàn thiện để UBND tỉnh sớm ban hành công điện khẩn về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch.

Đề đạt được thành công trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị cần tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, tích cực phòng, chống dịch theo khuyến cáo, không để dịch bùng phát, lây lan ra cộng đồng.

### NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam  
Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thần ái,

# Giao thông nông thôn - nền tảng phát triển kinh tế - xã hội

## KỶ 3: THỨC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

(tiếp theo và hết)

Đến nay, khu vực nông thôn ở Thái Bình đã có những chuyển biến rõ nét trên hầu hết các lĩnh vực, trong đó hệ thống giao thông nông thôn được đầu tư nâng cấp, mở rộng thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, cải thiện đời sống của người dân.

xây dựng chợ trung tâm với diện tích 7.000m<sup>2</sup>, sân thể thao xã rộng 10.000m<sup>2</sup>; các công trình khác như trường học, hồ sinh thái, nhà bia tưởng niệm liệt sĩ, 7/7 nhà văn hóa thôn cũng đã được xây dựng đồng bộ. Tổng kinh phí xây dựng NTM lũy kế từ năm 2011 đến năm 2018 là 121,1 tỷ đồng. Trong đó, có 2,5 tỷ đồng từ con em xa quê và 24,5 tỷ đồng của nhân dân đóng góp. Đến hết tháng 10/2016, UBND xã đã thanh toán xong công nợ trong xây dựng cơ bản. Sau thanh toán công nợ, địa phương đã tiếp tục đầu tư xây dựng 10 phòng học và các công trình phụ trợ của Trường Tiểu học Đồng Phương với tổng mức đầu tư 8,5 tỷ đồng; công trình trụ sở Đảng ủy - HDND - UBND với tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng; công trình

kè sông trực xã với tổng mức đầu tư 9,5 tỷ đồng. Tất cả những công trình trên đều bố trí đủ nguồn vốn để chi trả cho nhà thầu, một số công trình đã thanh toán xong. Đến hết năm 2019, qua rà soát địa phương đã hoàn thành 11/11 tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, phấn đấu năm 2020 đạt xã NTM kiểu mẫu.

tầng giao thông nông thôn của xã chủ yếu là đường đất, một số tuyến đã được người dân tự củng hóa bằng bê tông nhưng nhỏ hẹp, không đồng bộ khiến cho việc đi lại, vận chuyển nông sản của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Sau khi được dự học, nghe triển khai chủ trương làm đường, người dân trong thôn, xóm đều đồng tình ủng hộ. Nhiều người tự nguyện tháo dỡ tường rào, cổng đậu, công trình phụ hiến đất làm đường cho bà con đi lại thuận lợi. Đối với các tuyến đường giao thông nội đồng, địa phương huy động đóng góp theo từng đoạn, làm từ xa đến gần.

đường thôn, ngõ nay đều đã được bê tông hóa phẳng phiu, giúp người dân đi lại thuận lợi, mở ra nhiều cơ hội giao lưu, phát triển kinh tế - xã hội. Đó là kết quả của phong trào chung sức xây dựng NTM. Ông Đỗ Công Chuẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hải cho biết: Từ khi có Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, địa phương đã ưu tiên nguồn vốn cho giao thông nông thôn, bởi chỉ có giao thông thuận lợi thì mới thúc đẩy kinh tế - xã hội đi lên, đời sống nhân dân mới được cải thiện. Từ năm 2012 xã Quỳnh Hải đã được tiếp nhận nguồn vốn của Nhà nước để đầu tư, mở rộng các tuyến đường trong xã. Để thực hiện hiệu quả, địa phương đã thống nhất các bước thực hiện từ để đến khó, bằng cách ưu tiên đầu tư các đoạn đường ít vướng mắc về mặt bằng, ruộng vườn của người dân sẽ triển khai trước. Đến năm 2015, Quỳnh Hải đã tiếp nhận được 3.613 tấn xi măng của UBND tỉnh, cũng hóa được 10,1km đường nội đồng, 9km đường trục thôn, 9,7km đường nhánh cấp I và 4,6km đường ngõ xóm với tổng kinh phí khoảng 30 tỷ đồng. Hiện UBND xã đang tiếp tục đầu tư nâng cấp các tuyến đường trục xã dài khoảng 2km với tổng

mức đầu tư trên 11 tỷ đồng từ ngân sách địa phương. Với phương châm tình hỗ trợ xi măng, ngân sách cấp huyện, cấp xã và nhân dân mua vật liệu, huy động đóng góp ngày công lao động để xây dựng công trình hạ tầng nông thôn, đến nay toàn tỉnh đã có 1.275,51km kênh mương cấp I loại 3 và một số hàng nghìn ki-lô-mét sông ngõ; xây dựng và nâng cấp 3.780,58km đường giao thông nội đồng, 1.090,22km đường trục xã, 1.910,93km đường trục thôn, 3.192,17km đường

nhánh cấp I trục thôn, 2.215km đường ngõ xóm... Nhờ đó, kết cấu hạ tầng nông thôn được tăng cường, tạo diện mạo mới của nhiều xã, thôn khang trang, sạch đẹp. Hệ thống bê vũng, bờ thửa, kênh mương, đường giao thông nội đồng, giao thông nông thôn, lưới điện, trạm bơm, cống đập, chợ, trường học, nhà văn hóa, trạm y tế, trạm cấp nước sạch... được tập trung đầu tư xây dựng theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM. Bên cạnh việc duy trì chính sách hỗ trợ xi măng xây dựng cơ sở hạ tầng

nông thôn, ngày 21/9/2018 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2376/QĐ-UBND hỗ trợ xã đạt chuẩn NTM, huyện đạt chuẩn NTM và cơ chế, chính sách hỗ trợ sản phẩm đặc thù giai đoạn 2018 - 2020. Những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua sẽ là nền tảng vững chắc để Thái Bình tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa, hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn. Đồng thời là động lực để Thái Bình tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.

PHẠM HÙNG



Người dân xã Thụy Duyên (Thái Thụy) làm đường giao thông nội đồng.